

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลจระเข้หินได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น

บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบจ.อบต. เทศบาล) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ประปา ไฟฟ้า และการกระจายใช้ประโยชน์

ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

การผังเมืองรวมของท้องถิ่น

ซ่อมแซมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์/ตลาดสด

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมการค้าชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบ โรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรีภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา

ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้

จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และงานประเพณีต่างๆ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชน และประชาชน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจ

จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน ผู้การมีสุขภาพที่ดี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้ง

เหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับ ๑๒๐ทุก ๑๒๐สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทำงาน,วัยสูงอายุ

การส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงานให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งใน เมืองและตำบล

การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย

การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

ประสานงานโครงการข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม /เชิงเกษตรถึงสุขภาพ(สปาสมุนไพร)

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์พัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเทศบาลฯ และอำเภอครบุรี เช่น งานย่าโม งานสงกรานต์ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เกษตรอินทรีย์

พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน - การจัดการสิ่งแวดล้อมแล

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน

การกำจัดขยะมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ

การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น

การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสีสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริม
การค้นหาสิ่ง อื่นๆในท้องถิ่น ไปทดแทนพลังงาน